

# ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันนานาชาติ



## ๐ การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ

▶ [๐ การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ](#)

### 3 การบริการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ [ไฟฟ้า] [แก๊ส] [ประปา] ที่เป็นเส้นชีวิตที่จะขาดไม่ได้ในการดำเนินชีวิตที่นี่ นอกจากนี้ยังมีบริการไปรษณีย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ,ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

#### 3-1 ไฟฟ้า

##### (1) วิธีการเริ่มใช้ไฟฟ้าและค่าไฟ

ไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านมิเตอร์จ่ายเข้าไปภายในบ้าน แต่บ้านที่ไม่มีการใช้งานกระแสไฟจะหยุด เมื่อจะย้ายพักอาศัยควรติดต่อบริษัทไฟฟ้าล่วงหน้า เพื่อดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ใช้ไฟฟ้าได้ หลังจากสิ้นสุดกระบวนการแล้วเพียงเปิดสวิตช์เบรกเกอร์ก็สามารถใช้ไฟได้

มาตรฐานความแรงดันไฟฟ้าปกติสำหรับบ้านเรือนทั่วไปของญี่ปุ่นคือ 100 โวลต์

ถ้าไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นแรงดันไฟฟ้าจะไม่เหมือนกันดังนั้นควรใช้หม้อแปลงแรงดันไฟจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียก่อนแล้วจึงใช้งาน

ค่าไฟ ทุกเดือนผู้รับผิดชอบตรวจสอบมิเตอร์และจะได้รับเอกสารรายละเอียดที่ระบุยอดค่าไฟ การจ่ายค่าไฟสามารถจ่ายโดยการหักจากบัญชีของธนาคาร หรือ บัญชีของไปรษณีย์ หรือจ่ายเงินที่ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

##### (2) ความถี่คลื่นไฟฟ้า

ความถี่คลื่นไฟฟ้าที่ใช้ในญี่ปุ่นคือ ไฟฟ้ากระแสสลับญี่ปุ่นตะวันออก 50 เฮิร์ตซ์, ญี่ปุ่นตะวันตก 60 เฮิร์ตซ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้กับความถี่คลื่นไฟฟ้าทั้ง 2 ความถี่ได้และเกือบจะไม่มีปัญหา แต่

ในกรณีที่จะย้ายที่อยู่ไปในเขตพื้นที่ที่มีความถี่คลื่นไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

หรือในกรณีที่ไม่ทราบความถี่คลื่นไฟฟ้าที่ชัดเจนในพื้นที่ใกล้เคียงแนะนำให้ปรึกษาร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้เคียง

##### (3) ถ้าไฟดับ

ถ้าไฟดับกะทันหันอันดับแรกให้เช็กที่เบรกเกอร์ เนื่องจากเบรกเกอร์อยู่ที่ฝาผนังหรือด้านบนทางเข้าของบ้านหรือพาร์ทเมนต์

เมื่อเข้าพักอาศัยจึงควรตรวจสอบเตรียมไว้ก่อน ถ้าสวิตช์ของเบรกเกอร์ถูกยกลง ให้ยกขึ้นไปตรงคำว่า [เข้า]

แต่ถ้ายกขึ้นแล้วไฟยังไม่เชื่อมต่อก็ติดต่อบริษัทไฟฟ้า เวลาทำการติดต่อจำเป็นต้องใช้ [หมายเลขสัญญา]

นอกจากนี้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในเวลาเดียวกันอาจจะทำให้ไฟตัดอัตโนมัติ ไม่ใช่เกิดจากไฟดับ ถ้าสวิตช์เบรกเกอร์เลื่อนลงด้านล่าง ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังใช้งานอยู่ก่อนแล้วยกสวิตช์เบรกเกอร์ขึ้น

##### (4) การหยุดใช้งาน (ย้ายบ้าน)

เมื่อจะกลับประเทศตนหรือย้ายบ้านควรแจ้งบริษัทไฟฟ้าล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3,4 วัน แจ้งที่อยู่ / ชื่อสกุล / วันย้าย / แจ้งที่อยู่สำหรับติดต่อใหม่ /

หมายเลขลูกค้า (หมายเลขสัญญา) แล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามนั้น มีวิธีการเรียกเก็บค่าไฟสามารถโอนทางบัญชีธนาคาร

หรือส่งเอกสารเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่ใหม่



# ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันนานาชาติ



## 0 การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ

[▶ 0 การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ](#)

### ●แนะนำเรื่องไฟฟ้า

วิธีการเริ่มใช้	แจ้งบริษัทไฟฟ้า หลังจากสิ้นสุดกระบวนการขอเริ่มใช้ งานให้เปิดสวิตช์เบรกเกอร์
ความถี่คลื่นไฟฟ้า	กระแสสลับญี่ปุ่นตะวันออก : 50 เฮิร์ตซ์ , ญี่ปุ่นตะวันตก : 60เฮิร์ตซ์
ถ้าไฟดับ	เช็คเบรกเกอร์ : ถ้าสวิตช์เบรกเกอร์เลื่อนลงมาให้ยกสวิตช์ขึ้น แต่ถ้าไฟยังใช้การไม่ได้ให้ติดต่อบริษัทไฟฟ้า (จำเป็นต้องใช้ [หมายเลขสัญญา] ) กรณีไฟตัดเองโดยอัตโนมัติเนื่องจากใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ให้ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังใช้งานออกก่อนแล้วยกสวิตช์เบรกเกอร์ขึ้น
หยุดการใช้ (ย้ายที่อยู่)	แจ้งบริษัทไฟฟ้าล่วงหน้า3,4วันก่อนกลับประเทศหรือย้ายที่อยู่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามนั้น

